



เกษตรบูรณาการสัปดาห์นี้ มาติดตามเรื่องของการทำงานในกระทรวงเกษตรฯ เรื่องปัญหาที่ดินทำกิน ที่เป็นปัญหาหัวใจของสังคมว่า ผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรฯ ว่าจริงใจแค่ไหนกับปัญหาภายในกระทรวงเกษตรฯ งานนี้ถือเป็นการวัดใจระหว่างข้าราชการที่ใกล้ชิดเกษียณ อย่างเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ ส.ป.ก. “สรรเสริญ อัจจุตมานัส” ในฐานะนักกฎหมายที่ทำวิทยานิพนธ์ เรื่องปัญหา ส.ป.ก. และมานั่งเป็นเลขา ส.ป.ก. ก่อนทิ้งทวนจากตำแหน่งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และรวมว.เกษตรฯ “ฉัตรชัย ศรีภักยะ” กับการสะสางปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก. ในประเด็นที่มีการบุกรุกครอบครอง โดยกลุ่มนายทุนที่ไม่ใช่เกษตรกรว่ากันว่า มีการถือครองที่ดินแปลงใหญ่ รวมเกินกว่า 500 ราย ซึ่งที่ผ่านมา มีการตรวจเบื้องต้นพบว่ามีการถือครองผิดกฎหมายเป็นแปลงเกินกว่า 500 ไร่ ในพื้นที่ 34 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนกว่า 563 รายเป็นพื้นที่ 540,351 ไร่และจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 170 แปลง รองลงมา คือ จังหวัดกำแพงเพชร 70 แปลง จังหวัดสระแก้ว ประมาณ 40-50 แปลง

ที่สำคัญหลังลุยรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่กับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หัวใจให้เป็น

วัดใจว่าเอาจริงแค่ไหนกับปัญหา

แนวทางแก้ปัญหาวังน้ำเขียวโมเดล เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน “สรรเสริญ” ย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสะสมมาตั้งแต่ปี 2536 ที่เป็นรัฐบาลการเมืองจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เมื่อมาเป็นรัฐบาลทหารที่มีอำนาจเต็มก็เห็นว่าน่าจะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จหากใช้มาตรา 44 จากนั้นไปคงขึ้นอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรี “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” และท่านรัฐมนตรี “ฉัตรชัย” เพราะหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จบในครานี้ จะไม่มีโอกาสแก้ปัญหาได้อีกเลยในรัฐบาลปกติ

จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงละเอียด ก่อนที่จะทำแผนที่แนบท้ายเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเสนอนายกฯใช้มาตรา 44 กับกลุ่มผู้ถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีเส้นตาย ไว้ที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา และคาดว่าเรื่องนี้ หากไม่มีอะไรผิดพลาด จากนั้นไปท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ที่ชื่อ “ฉัตรชัย” คงจะเสนอรายละเอียดต่อนายกรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ ว่าจะเอาอย่างไรกับการใช้มาตรา 44 เข้าจัดการนายทุนรายใหญ่ ที่ซบที่ ส.ป.ก. มานาน และจะจัดการสังคายนา คนในพื้นที่ ส.ป.ก. อย่างไม่ ส่วนที่เป็นปัญหา ซึ่งคงจะไปตามท้องเรื่องบอกรตรงว่า หากจริงใจในการแก้ปัญหาคงเห็นอะไรดีๆ จากนี้ไป ที่สำคัญบอกตรงๆ มันหยิกเล็บคงต้องทอนเจ็บเนื้อไม่น้อย...

มาอีกเรื่องที่เป็นปัญหา ที่ต้องสะสางเช่นเดียวกันมันคงหนีไม่พ้น เรื่องของยางพารา ทั้งขบวนการ หลังจากมีการแต่งตั้งผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. คนใหม่

“ธีรัช สุขสะอาด” อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่ากยท. เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเรื่องด่วนจะต้องสะสางคงหนีไม่พ้น เรื่องของการจัดรูปแบบวางระบบองค์กรและเรื่องยาง ในสต็อก ซึ่งในส่วนการวางระบบ ก็ว่ากันไปตามหลักการตามท้องเรื่องที่ต้องสะสางปัญหาภายในองค์กร ให้จบ ให้เร็ว โดยไม่ควรจะเกรงอกเกรงใจใคร เพื่อโซวกันผู้ว่าฯ กยท. คนใหม่คนแรกของประเทศไทยว่าของจริงหรือ แค่ราคาคุย ต้องวัดกันที่ผลงานที่สำคัญ ว่าวันนี้เริ่มมีการขยับเรื่องการตรวจสอบสต็อกยางภายในโกดัง ที่เก็บมานานหลายชั่วอายุคน ไม่รู้ว่า ใครหมกเอาไว้กันบ้างที่แน่ๆ มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันขยับ ขยับ ใครเป็นใครไปล้างกันเอาเอง

ที่แน่ๆ วันนี้มีสายข่าวบอกว่า ยางที่ยัดเอาไว้ในโกดังมาหลายปีติดๆ ทั้งดีทั้งไม่ดี เท่าที่มีการตรวจสอบเบื้องต้น หายไปเป็นหมื่นตันส่วนจะกี่หมื่นตัน คงเป็นเรื่องที่ กยท. จะแจงสังคมเอง นะขอรับ ท่านผู้ว่า “ธีรัช” ที่แน่ๆ เริ่มมีให้เห็นว่ามีการทำงานเชิงรุก จนต้องมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่บางคนจากใต้ไปโผล่ที่อีสาน เรื่องที่พบว่ามีมูลว่าต่อไปยังทุจริตเกี่ยวกับปุ๋ยนั้นไม่รวมถึงขบวนการซื้ออะไรระทั่งทวนก่อนอำลาตำแหน่งของใครบางคน ก่อนได้ผู้ว่าฯตัวจริง เพื่จจริงอย่างไร แจงออกมานะขอรับท่านฯ

ราชดำเนิน


● ชาวสวนยางพาราเริ่มเข้าร่วมโครงการรัฐ


กยท.ผนวกรวมเกษตรกรรายย่อยเข้าโครงการรัฐ

พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เป้าหมายของ กยท. คือการให้เกษตรกรอยู่ได้ด้วยตัวเองและยกระดับมาตรฐานยางพาราไทย เริ่มตั้งแต่การวางแผนปลูกจนถึงการหาลาด โดยเรื่องแรกที่ต้องจัดการคือ เรื่องปุ๋ย เนื่องจากปุ๋ยในตลาดไม่ได้คุณภาพและมีราคาแพง ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนสูงและผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น กยท. จะเพิ่มมาตรการในการควบคุมปุ๋ย เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาถูก โดยจะนำเรื่องนี้เข้าบอร์ดคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ จะเร่งนำเกษตรกรที่ยังไม่ลงทะเบียนเอกสารสิทธิเข้าระบบทั้งหมด เนื่องจากเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เท่ากันกับผู้ที่มีเอกสารสิทธิ “เกษตรกรที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนนั้นอยากให้มาแสดงตนกับทาง กยท. เพื่อเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ โดย กยท. จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สำหรับฤดูเปิดกรีดยางที่เริ่มดำเนินไปแล้ว แต่ไม่มีเกษตรกรขายยางพารากับภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบันภาครวมยางพารามีราคาสูงขึ้น มาอยู่ที่ 56-58 บาทต่อ กก. อย่างไรก็ตาม ถ้าราคายางกลับมามากต่ำทาง กยท. ก็พร้อมเปิดจุดรับซื้ออีกครั้ง”

การยางตรัง อบรมการกรีดยางพาราส่งเสริมการกรีดยางอย่างถูกวิธี เพิ่มปริมาณผลผลิต และยืดอายุต้นยางพารา

 แหล่งที่มา : -

 วันที่ข่าว : 5 มิถุนายน 2559


นายดำรง ธรรมเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง จัดการฝึกอบรมเจ้าของสวนยาง หลักสูตรการกรีดยางพาราขึ้น เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปกรีดยางของตนเองได้อย่างถูกวิธี และสามารถแนะนำเกษตรกรชาวสวนยางรายอื่นได้ โดยกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน ใช้เวลาฝึกอบรม 7 วันต่อรุ่น


ทั้งนี้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ต้องใช้ระยะเวลาปลูกนาน 6-7 ปี จึงจะสามารถกรีดยางได้ อีกทั้งผู้ปลูกต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรง ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืชและอื่นๆ ดังนั้นเพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาและการลงทุน การกรีดยางที่ถูกวิธีจึงเป็นการช่วยยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตของยางพาราออกไป เนื่องจากการใช้เปลือกของต้นยางอย่างประหยัด เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และสามารถกรีดยางซ้ำเปลือกที่งอกใหม่ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับยางพาราอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

Rewriter : ธนพิชฌน์ แก้วกา

อบจ.ตรัง จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการลับมีดกรีดยางให้กับชาวบ้านใน ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน

 แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

 วันที่ข่าว : 5 มิถุนายน 2559

นายกิจ หลีกภัย นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่โรงเรียนบ้านยวนโปะ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งนอกจากความรู้และเทคนิคต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับมีดกรีดยางและหินลับมีดคนละ 1 ชุด เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้จัดทำโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในปีงบประมาณ 2559 จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นอีก แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ ใช้เวลาฝึกอบรม 1 วัน สำหรับรุ่นแรกของปีนี้มีเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 100 คน มีนายอดุลย์ สัมพันธ์วิวัฒน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในการพัฒนาผู้กรีดยางให้เป็นนักลับมีดกรีดยางที่มีฝีมือ เรียกว่า “ช่างลับมีดกรีดยาง”

โดยทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโค่นต้นยางเพื่อปลูกแทนรอบใหม่ และที่สำคัญคือทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการคือ กรีดยางอย่างไรให้น้ำยางมากที่สุด ,กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด ,กรีดยางอย่างไรให้นานที่สุด อย่างน้อย 25-30 ปี และกรีดยางอย่างไรจึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด



ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

Rewriter : วรรณญา นันตาแก้ว

ลุยตรวจ'ภูเรือ'นายทุนสูบที่เพาะยาง

เลย * อธิบดีกรมป่าไม้ลุยตรวจยึดฝิ่นป่าภูเรือคืนจากนายทุน พบสูบที่ดินปลูกยางพารากว่า 3 พันต้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ตรวจติดตามดำเนินโครงการใช้กฎหมายตามแผน ทวงคืนฝิ่นป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมสนธิกำลังจากหลายฝ่ายเพื่อทำการตรวจยึดฝิ่นป่า 3,000 ไร่ บน ป่าภูชี้แก้ว ป่าภูเรือและป่าภูเปือย พื้นที่ อ.ด่านซ้าย อ.ภูเรือ และ อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งในปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่า ร้อยละ 30

นายชลธิศกล่าวว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ ได้รับความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยดีจากทุกฝ่าย หลังจากนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งที่ 64 และ 66 ออกมา เราทำ หน้าที่ได้ผลออกมาชัดเจนและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น ที่ผ่านมาจังหวัดเลยถูกบุกรุกทำลายป่ามากที่สุด ใน ระดับต้นๆ ของประเทศ โดยเฉพาะนายทุนเข้ามาทำลายป่าแล้วถือครอง และจะมีการขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ

อธิบดีกรมป่าไม้ได้เดินทางไปตรวจยึดสวนยางพาราแปลงแรก จำนวน 40 ไร่ ยาง 3,200 ต้น ที่มี ยางพาราอายุประมาณ 18 ปี และยังปลูกกาแฟ แก้วมังกร มีนายทุนครอบครองโดยสร้างบ่อซีเมนต์ 4 บ่อ มี ระบบดึงน้ำจากลำห้วยลำธารขึ้นมาด้วยระบบสายยางไปรอบแปลงที่บ้านพักคนงานประจำสวนอยู่ บน ความสูงประมาณ 500-700 เมตร ทราบจากผู้เฝ้าดูแลสวนว่า เจ้าของชื่อ เอนก (ไม่ทราบสกุล) เป็นข้าราชการ ครูที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เป็นการซื้อต่อมือจากชาวบ้านที่ถือครองมาก่อน โดยเริ่มจากการบุกรุกแผ้วถาง จากนั้นก็ดูว่าที่ดินมีราคาก็จะนำออกไปขาย.

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ จันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559